

Source :

ข่าวหุ้น

61229761

Date :

18 ก.ค. 2561

Page :

1/27

No :

BGRIM ลงทุน 1,134 ล้าน ถือโซลาร์เวียดนาม 55%

BGRIM ทุ่มงบลงทุน 1,134 ล้านบาท เพื่อเข้าถือหุ้น 55% ในโครงการโซลาร์ฟาร์มที่เวียดนาม กำลังการผลิต 420 เมกะวัตต์ คาดเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในวันที่ 30 มิ.ย. 62 พร้อมเล็งปิดดีลลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศอีกเพียบ

นางปริยชาติ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยที่ BGRIM ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นใน Viet Thai Solar Joint Stock Company จำนวน 5,500,000 หุ้น คิดเป็น 100% รวมเป็นมูลค่าการซื้อขาย จำนวน 1,134,679,900 บาท

BGRIM

โดยบริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้น Viet Thai Solar Joint Stock Company จากผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.Mr.To Dung 2.Mr. Dao Trong Khanh และ 3.Mr.Nguyen Dang Huy สำหรับมูลค่าการซื้อขายนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาและคำนวณด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุน (Equity IRR) ที่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุนของบริษัท

สำหรับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ คือ มีหุ้นสามัญสัดส่วน 55% ใน Dau Tieng Ninh Energy Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 420 เมกะวัตต์ (MW) ในประเทศเวียดนาม โดยมีอัตราซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี คาดว่าโครงการดังกล่าว จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2562

ขณะเดียวกัน สำหรับสัดส่วนหุ้นในส่วนที่เหลือของ Dau Tieng Ninh Energy Joint Stock Company ในสัดส่วน 45% มีการถือหุ้นโดยทาง Xuan Cau Company Limited โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้เข้าลงนามความร่วมมือร่วมลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาดกำลังการผลิต 420 MW ที่เวียดนาม กับ Xuan Cau Company Limited เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2561

นอกจากนี้ บริษัทยังมีโอกาสลงทุนในโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกที่ประเทศเวียดนาม เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายที่จะสนับสนุนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน รวมถึงกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศเกาหลี ซึ่งเบื้องต้นอยู่ระหว่างการเจรจา

โดยก่อนหน้านี้ นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน BGRIM เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้มีการสนับสนุนพลังงานทดแทนมากขึ้น อีกทั้งโครงการนี้ยังได้รับการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาประเทศของเวียดนามแล้ว โดยโครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาดกำลังการผลิต 420 MW จะใช้พื้นที่ในการพัฒนา 4,000-5,000 ไร่ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2562 ซึ่งพันธมิตรที่จะร่วมลงทุนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และประกอบธุรกิจหลายประเภทในประเทศเวียดนาม

ส่วนรูปแบบในการรับซื้อไฟฟ้าเป็นประเภท Feed-in Tariff หรือ FIT ในอัตรา 0.0935 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย ภายใต้ระยะสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาครัฐเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) อยู่ที่ 12-15% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมตามนโยบายของบริษัท เนื่องจากขณะนี้ต้นทุนของแผงโซลาร์มีราคาที่ลดลง ประกอบกับราคาก่อสร้างที่ลดลงด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน รวมถึงเป็นโครงการขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศเวียดนาม จึงทำให้มีผู้รับเหมาต้องการเข้าร่วมประมูลรับงานหลายราย ทำให้ต้นทุนด้านการก่อสร้างลดต่ำลง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ขณะเดียวกันแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในโครงการนี้ ประกอบด้วยสินเชื่อโครงการในสัดส่วน 75% และส่วนที่เหลือเป็นแหล่งเงินทุนจากบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยืนยันว่ามีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะใช้ลงทุน โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เนื่องจากขณะนี้เงินที่ได้มาจากการระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และยังมีสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจที่จะปล่อยกู้ในโครงการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ระดับ 1.40 เท่า จึงยังทำให้มีความสามารถในการกู้เพิ่มได้อีก ■